

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ XÂY DỰNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số: 545-CV/BCSD

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm
các ngày lễ lớn và sự kiện

liên quan trọng năm 2024

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

ĐẾN
Số: 450
Ngày: 01/02/2024
Chuyên:

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Căn cứ Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW ngày 19/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024 (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW); Hướng dẫn số 315-KH/BTGTW ngày 08/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 315-KH/BTGTW); Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy triển khai một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền theo Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, Hướng dẫn số 315-KH/BTGTW. Chú trọng lựa chọn những hình thức tuyên truyền mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, xuất sắc. Kết hợp các hoạt động tuyên truyền với các hoạt động sinh hoạt thường kỳ, văn hóa - thể thao, cuộc thi tìm hiểu, hội thảo, tọa đàm ... phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

2. Các đơn vị: Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm Thông tin xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng các tuyến tin, bài, phỏng vấn; chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí phát huy vai trò, trách nhiệm trong định hướng, dẫn dắt thông tin trong Đảng và xã hội để làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và hệ thống chính trị; sự đồng thuận trong xã hội. Vận động cán bộ, phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia các giải báo chí về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các giải báo chí về chủ đề, lĩnh vực của Bộ Xây dựng; gắn với các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của ngành Xây dựng.

(Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, Hướng dẫn số 315-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương gửi kèm theo).

Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bí thư Ban cán sự đảng (để b/c),
- Vụ TCCB,
- Lưu VPBCSD.

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG



Lê Văn Toàn